

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2022 - 2027

TUỔI TRÉ THÁI BÌNH

Thực hiện khát vọng xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Thái Bình đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nhân dịp Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, phóng viên Báo Thái Bình phỏng vấn đồng chí Thiệu Minh Quỳnh, Bí thư Tỉnh đoàn.

Phóng viên: Nhiệm kỳ 2017 - 2022, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra, đồng chí có thể khái quát những kết quả đạt được?

Đồng chí Thiệu Minh Quỳnh: Nhiệm kỳ 2017 - 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, định hướng chỉ đạo của Trung ương Đoàn, sự phối hợp có hiệu quả của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị, các cấp bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), thiếu nhi Thái Bình đã phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, đoàn kết, nỗ lực vươn lên đạt nhiều kết quả quan trọng trên các mặt công tác. Nghị quyết Đại hội được triển khai đồng bộ, toàn diện gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh thông qua nhiều hình thức phong phú, hiệu quả thiết thực. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Công tác giáo dục của Đoàn luôn được xác định là nhiệm vụ hàng đầu, được triển khai đồng bộ, ứng dụng tốt chuyển đổi số, bước đầu đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Các cấp bộ đoàn đã chú trọng phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dự luận, câu lạc bộ lý luận trẻ trong nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội trong thanh thiếu niên.

Giai đoạn 2017 - 2022, các cấp bộ đoàn đã tổ chức có hiệu

quả 3 phong trào hành động cách mạng, trong đó "Thanh niên tình nguyện" được xác định là phong trào chủ lực của đoàn các cấp và được triển khai xuyên suốt với quy mô và phương thức đa dạng, có sự phát triển về số lượng ĐVTN tham gia. Toàn tỉnh có gần 2.900 công trình, phần việc trị giá hàng chục tỷ đồng do đoàn thanh niên các cấp thực hiện; cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới 72 điểm vui chơi, thể dục thể thao; thấp sáng được 40km đường quê; san lấp, sửa chữa, cứng hóa 65km đường giao thông nội đồng, đường liên thôn, xã; tặng 35 công trình nước sạch. Ngoài ra, các cấp bộ đoàn đã tu sửa, xây mới 24 nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ; phối hợp tặng hơn 57.200 suất quà, hơn 20.000 suất học bổng cho các em học sinh; tổ chức 142 đợt khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 9.000 người; phối hợp tổ chức 194 đợt hiến máu tình nguyện thu được hơn 16.200 đơn vị máu...

Cùng với các hoạt động tình nguyện, tổ chức đoàn thanh niên các cấp đã đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần. Các hoạt động khuyến học, khuyến tài được duy trì có hiệu quả, hoạt động học sinh, sinh viên nghiên cứu khoa học, phát triển sản phẩm trí tuệ xây dựng ý thức tự giác rèn luyện tư duy độc lập, sáng tạo được đẩy mạnh. Ngoài ra, ĐVTN

còn được tiếp cận các nguồn vốn vay do tổ chức đoàn ủy thác, từ đó nhiều ĐVTN đã tìm tòi, sáng tạo xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả cao.

Công tác xây dựng đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên cũng được các cấp bộ đoàn quan tâm, tập trung thực hiện thường xuyên. Nhiệm kỳ 2017 - 2022, toàn tỉnh đã tiếp nhận được 93.000 đoàn viên mới; đồng thời bố trí sắp xếp, sáp nhập, giải thể, thành lập mới các tổ chức đoàn cơ sở theo yêu cầu thực tế. Chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đoàn và đoàn viên được củng cố, có nhiều chuyển biến rõ nét, nhất là về nội dung, phương thức sinh hoạt chi đoàn. Thực hiện tốt công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Giai đoạn 2017 - 2022, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã giới thiệu hơn 7.400 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, trong đó hơn 6.100 đoàn viên được kết nạp Đảng.

Phóng viên: Những điểm nổi bật trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi để lại dấu ấn của nhiệm kỳ qua của tuổi trẻ Thái Bình là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Thiệu Minh Quỳnh: Nửa cuối nhiệm kỳ 2017 - 2022 là thời điểm cả nước nói chung, tỉnh Thái Bình nói riêng gặp rất nhiều khó khăn trước tác động của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, đây là khoảng thời gian để lại những dấu ấn nổi bật của tuổi trẻ Thái Bình. Tỉnh đoàn và tổ chức đoàn



Lãnh đạo Tỉnh đoàn tặng quà các em đội viên tiêu biểu.

các cấp đã chủ động điều chỉnh nội dung, phương thức hoạt động sao cho phù hợp trước tình hình dịch bệnh; trong đó phát huy tinh thần xung kích của ĐVTN, nêu cao tinh thần "Tiên phong, tương trợ, thích ứng" tham gia hiệu quả vào công tác phòng, chống dịch bệnh, hỗ trợ nhân dân và người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch như: Thành lập các đội phân ứng nhanh hỗ trợ các điểm chốt; đội shipper áo xanh phụ trách mua và vận chuyển lương thực cho các gia đình tại vùng phong tỏa; phụ trách đường dây nóng của tỉnh với số điện thoại 18009402; vận động nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch... Nổi bật, thành lập và duy trì hoạt động 356 đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ công tác phòng, chống dịch với hơn 3.000 thành viên; tặng 3 tấn gạo, hơn 230.000 khẩu trang y tế, gần 121.000 kính chắn giọt nước, 25.000 khẩu trang vải, gần 2.500 bộ quần áo bảo hộ, 5.200 thùng nước các loại, 4.600 chai

nước sát khuẩn, 3.800 bộ kit test nhanh, 10 máy đo thân nhiệt tự động, 5 máy sát khuẩn tự động; tặng 250 suất học bổng trị giá hơn 850 triệu đồng cho học sinh khó khăn, hỗ trợ học trực tuyến...

Các cấp bộ đoàn cũng ghi dấu ấn đậm nét trong phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo" thông qua các cuộc thi, hội thi, sân chơi... tạo môi trường để ĐVTN, thiếu nhi thể hiện sự sáng tạo trên các lĩnh vực. Nhiều ý tưởng sáng tạo của đoàn viên, thanh thiếu nhi đạt giải cao tại các hội thi do Trung ương, tỉnh tổ chức; đồng thời được ứng dụng vào thực tiễn, đem lại nhiều lợi ích cho xã hội. Bên cạnh đó, ĐVTN còn tích cực tham gia để xuất các sáng kiến đổi mới quy trình, thủ tục cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác phục vụ, góp phần xây dựng, phát triển chính quyền điện tử. Nổi bật là các hoạt động "Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính" hỗ trợ nhân dân làm căn cước công dân gần

chip điện tử; tuyên truyền, hỗ trợ nhân dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; xây dựng phần mềm quản lý đoàn viên; ứng dụng chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ.

Phóng viên: Phát huy kết quả đạt được, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh xác định những nội dung trọng tâm gì sẽ thực hiện trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, thưa đồng chí?

Đồng chí Thiệu Minh Quỳnh: Nhiệm kỳ 2022 - 2027, với khẩu hiệu "Tuổi trẻ Thái Bình: Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển", Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh phấn đấu hàng năm có 100% cán bộ đoàn, đoàn viên, 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn; 500.000 lượt ĐVTN được tham gia các hoạt động tình nguyện do đoàn, hội tổ chức. Đến năm 2027, trên

60% thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do đoàn, hội, đội các cấp triển khai thực hiện. Tối thiểu 50% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến, 70% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử. Phần đầu đến năm 2027 có 2.500 ý tưởng, sáng kiến của ĐVTN được tổ chức đoàn hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa. Tổ chức đoàn, hội hỗ trợ 65 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên. 100% đoàn cấp huyện có hoạt động hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; 200.000 lượt thanh thiếu niên được tư vấn hướng nghiệp và 20.000 thanh niên được Đoàn giới thiệu có việc làm. Tối thiểu 150.000 lượt thanh thiếu nhi tham gia, thụ hưởng các hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế. Hàng năm, giới thiệu từ 2.000 - 2.500 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó phần đầu 70% đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú trên tổng số đảng viên mới được kết nạp...

Để hoàn thành các mục tiêu trọng tâm trên, điều kiện tiên quyết chính là chất lượng cán bộ đoàn, ĐVTN. Do đó, công tác bồi dưỡng lớp thế hệ trẻ có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước, có đạo đức, lối sống văn hóa, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội là nhiệm vụ rất quan trọng và sẽ được tiếp tục đẩy mạnh trong thời gian tới. Các cấp bộ đoàn tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào hành động cách mạng "Thanh niên tình nguyện", "Tuổi trẻ sáng tạo", "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc". Tập trung chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức đoàn các cấp vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và hành động. Tập trung chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp bộ đoàn bằng nhiều hình thức sáng tạo, hiệu quả, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, chăm lo thiết thực quyền lợi ích chính đáng, hợp pháp cho thanh niên. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh đề ra 10 đề án, chương trình trọng điểm để thực hiện trong nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

KUÂN PHƯƠNG
(thực hiện)

Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp

Làm giàu bằng chính đôi tay, khối óc của mình là khát khao của nhiều thanh niên trong hành trình lập thân, lập nghiệp. Hiểu được vấn đề này, các ngành, địa phương, đặc biệt là các cấp bộ đoàn trong tỉnh có nhiều hoạt động hỗ trợ, khích lệ thanh niên mạnh dạn biến những dự định, hoài bão thành hiện thực, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp của tuổi trẻ.

Với mô hình nuôi dê lấy sữa, chế biến các sản phẩm từ sữa để theo hướng hữu cơ, anh Đào Nhân Nghĩa, thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) thu lãi từ 300 - 500 triệu đồng/năm. Nhưng không nhiều người biết anh từng tham gia cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn cấp tỉnh lần thứ nhất năm 2018 và đạt giải nhì, được vào vòng chung kết tham gia cuộc thi cấp quốc gia năm 2018. Theo anh Nghĩa, từ khi tham gia cuộc thi, anh có nhiều cơ hội giao lưu, học tập nhiều kinh nghiệm từ các mô hình khởi nghiệp, tham gia các

chương trình đào tạo khởi nghiệp, tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của tổ chức đoàn, giúp anh càng thêm quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình. Hiện anh đang áp dụng chuyển đổi số trong chăn nuôi, sản xuất sữa dê. Anh Nghĩa dự định sẽ xây dựng mã QR để truy xuất nguồn gốc sản phẩm và đầu tư máy móc hiện đại theo hướng tự động hóa.

Cũng như anh Nghĩa, nhiều thanh niên đã phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, đi đầu trong việc tiếp thu ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ, giúp đỡ nhau về vốn, kiến thức, kinh nghiệm sản

xuất. Tuy vậy, bên cạnh những thuận lợi về điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, thanh niên trên địa bàn tỉnh còn gặp không ít khó khăn: Vốn ít, kinh nghiệm chưa có, chưa lựa chọn được phương pháp quản trị, khoa học kỹ thuật phù hợp với mô hình...

Gỡ khó cho thanh niên khởi nghiệp, với sự thích ứng và sự chuẩn bị về giải pháp, nguồn lực, các cấp bộ đoàn đã có nhiều nỗ lực, sáng tạo trong tìm kiếm, tổ chức các hoạt động đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, đáp ứng được nhu cầu của thanh niên.

Nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 gây nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, ảnh hưởng tới công tác vận động nguồn lực xã hội đầu tư và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp thì sự đồng hành của tổ chức đoàn càng thêm ý nghĩa. Chị Nguyễn Thị Hồng Thủy, Bí thư Huyện đoàn Quỳnh Phụ cho biết: Năm 2021, Huyện đoàn đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) doanh nghiệp trẻ và chủ mô hình thanh niên phát triển kinh tế huyện Quỳnh Phụ. Hiện CLB có 25 thành viên với số quỹ đầu tư khởi nghiệp 250 triệu đồng, trong đó CLB đang

hỗ trợ 150 triệu đồng cho 5 mô hình thanh niên phát triển kinh tế. Đoàn thanh niên các cấp là cầu nối giúp thanh niên tiếp cận các nguồn vốn theo các chương trình ưu đãi; đồng thời, thường xuyên thăm, động viên, gợi mở thanh niên lựa chọn mô hình phù hợp và quảng bá, thu hút các tổ chức, doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm của các mô hình.

Theo thống kê của Tỉnh đoàn, toàn tỉnh hiện có 1 CLB đầu tư khởi nghiệp, 1 CLB Lương Định Của cấp tỉnh, 8 CLB thanh niên phát triển kinh tế cấp huyện, 92 CLB thanh niên phát triển kinh tế cấp xã và trên 700 mô hình thanh niên phát triển kinh tế tiêu biểu. Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức nhiều diễn đàn thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; diễn đàn học sinh, sinh viên khởi nghiệp; mời những chuyên gia, nhà đầu tư, doanh nhân khởi nghiệp thành công chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, những bài học trong quá trình khởi nghiệp; tuyên dương các mô hình tiêu biểu của thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp... Cùng với đó là phối hợp với các ngân hàng và qua nguồn vốn của Trung ương Đoàn hỗ trợ thanh niên vay vốn để khởi nghiệp, lập nghiệp; hỗ trợ kết nối tiêu thụ các sản phẩm và mở rộng thị trường, hỗ trợ việc xây dựng và quảng bá thương hiệu cho các sản phẩm của thanh niên...

Thông qua các hoạt động đồng hành của tổ chức đoàn đã khai thác được tiềm năng, phát triển ý tưởng khởi nghiệp của thanh niên từ nguồn tài nguyên sẵn có của địa phương, tạo động lực, truyền cảm hứng, niềm tin, ý chí và sự quyết tâm khởi nghiệp. Điều này cũng là minh chứng khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức đoàn trong đời sống thanh niên, để thời gian tới tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

Ông Nguyễn Đức Thuận, xã Thụy Hưng, huyện Thái Thụy



Tôi cũng như nhiều đối tượng chính sách được các cấp, ngành, đoàn thể, trong đó có đoàn thanh niên đặc biệt quan tâm. Qua các chương trình tình nguyện tại địa phương cũng như theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, tôi thấy cần bộ phận các cấp từ tỉnh đến cơ sở đều thể hiện tinh thần động, sáng tạo, luôn nỗ lực vì cộng đồng. Tôi mong muốn đội ngũ cán bộ đoàn trong nhiệm kỳ mới tiếp tục đưa công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Đoàn viên, thanh niên luôn phát huy tinh thần chủ động, là lực lượng nòng cốt trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương, xứng đáng là cánh tay đắc lực, đội hậu bị tin cậy của Đảng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Anh Nguyễn Ngọc Thịnh, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình



Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027 không chỉ là ngày hội lớn mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh. Tôi tin rằng Đại hội sẽ bầu ra đội ngũ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn nhiệm kỳ mới bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện, là những cán bộ đoàn tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm, tiếp tục lãnh đạo công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đạt được nhiều kết quả hơn nữa. Tại Đại hội lần này, tôi mong rằng các giải pháp nhằm đoàn kết, tập hợp thanh niên tiếp tục được đại biểu quan tâm thảo luận. Trong đó, tổ chức đoàn cần tiếp tục tăng cường các hình thức tập hợp thanh niên thông qua việc nhân rộng các hình thức tổ, nhóm, câu lạc bộ thanh niên phù hợp với từng địa bàn, từng lĩnh vực ngành nghề; tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, phong trào như: Tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thanh niên tình nguyện; tuổi trẻ sáng tạo...

Chị Lương Thị Thanh Thủy, Bí thư Đoàn Thanh niên Viễn thông Thái Bình



Thời gian tới, công tác đoàn và phong trào thanh niên diễn ra trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số được triển khai rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực. Tôi mong Ban Chấp hành Tỉnh đoàn nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai các phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành gắn với chuyển đổi số, góp phần thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, thể hiện được tinh thần xung kích, tiên phong, sáng tạo của tuổi trẻ. Tổ chức đoàn sẽ có nhiều hoạt động, sân chơi mới cổ vũ đoàn viên, thanh niên trong doanh nghiệp phát huy sức trẻ đưa ra những sáng kiến, cải tiến, ứng dụng khoa học công nghệ, thực hiện chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm.

PHƯƠNG CHI

CÁT TƯỜNG



Mô hình trồng cây công trình và hoa của vợ chồng anh Nguyễn Quốc Thịnh, chị Đoàn Thị Khuyến, thôn Văn Đài, xã Chí Hòa (Hưng Hà) cho thu hàng trăm triệu đồng/năm.